

GIẤY MỜI

Thực hiện Kế hoạch 163-KH/TU, ngày 23/01/2024 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 44 và thảo luận thông qua Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 44.

*** Thành phần:**

- Chủ trì Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy.

- Thành phần tham dự:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

+ Các đồng chí Tỉnh ủy viên.

+ Đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

+ Thường trực các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

+ Đại diện các lãnh đạo các cơ quan công an, quân sự cấp huyện (do các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế mời).

+ Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh (do BCH Bộ đội Biên phòng mời),

+ Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cử phóng viên đưa tin Hội nghị.

*** Thời gian:** vào lúc 08 giờ 00, ngày 27/3/2024 (Thứ tư).

* **Địa điểm:** Hội trường tầng 1 Tỉnh ủy.

Đề nghị đại biểu chuẩn bị nội dung để phát biểu trao đổi tại Hội nghị và tham dự đúng thành phần và thời gian quy định. (Xin đính kèm nội dung tham luận của các đơn vị)

Nơi nhận:

- Như t/p mời,
- Lưu VPTU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Viết Quốc

Danh sách các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận

STT	ĐƠN VỊ	NỘI DUNG
1	Công an tỉnh	Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong giải quyết các vấn đề phức tạp về chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để hình thành các điểm nóng, ... góp phần tích cực trong công tác bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
3	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào biên giới; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất
4	UBMTTQVN	Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên địa bàn tỉnh.
5	Thành ủy Huế	Việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp ảnh hưởng đến ninh chính trị, an ninh quốc gia trên địa bàn góp phần đảm bảo giữ ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
7	Huyện ủy Phú Lộc	Việc phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất

8	Sở Ngoại vụ	Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế; đa dạng hóa thị trường, đối tác, hài hòa lợi ích kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nhất là công tác quản lý, thẩm định, giám sát, xét duyệt, cấp phép các chương trình, đề án, dự án có sự hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài
10	Huyện ủy A Lưới	Công tác phối hợp giữa huyện A Lưới và các tỉnh của nước bạn Lào trong việc bảo vệ đường biên giới trên bộ nhằm bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới